

สงครามการค้าส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทั้งของสหรัฐและจีน เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มชะลอตัวลง
เหลือ 2.5% ในปีนี้ ส่วนเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวแค่ 6.2%



ปิดฉากเจรจาการค้า 'จีน-สหรัฐ'

ธนาคารโลกชี้ สงครามการค้า
กระทบทั้ง 2 ฝ่าย

กรุงเทพธุรกิจ ● “สหรัฐ-จีน” เสร็จสิ้น
เจรจาการค้าที่ต้องต่อเวลาเป็น 3 วัน
ตัวแทนของจีนต้นเผย การพูดคุยเป็นไป
ด้วยดี ด้านธนาคารโลกคาดการณ์ ปี 2562
เศรษฐกิจโลกขยายตัวลดลงที่ 2.9% ผลพวง
ตั้งเครียดการค้า

การเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐ
กับจีนในกรุงปักกิ่ง ตั้งแต่วันจันทร์ (7 ม.ค.)
สิ้นสุดลงแล้ววานนี้ (9 ม.ค.) ถือเป็นการ
พูดคุยกันครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

ตกลงกันเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. เห็นชอบสงบศึก
การค้าเป็นเวลา 3 เดือน

นายเท็ด แมคकिनีย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ว่าด้วยการค้าและการเกษตรต่างประเทศ
เผยว่า คณะเจรจาเดินทางกลับสหรัฐ
ในวันพุธ (9 ม.ค.) การพูดคุยเป็นไปด้วยดี
เช่นเดียวกับนายทรัมป์ที่ทวีตข้อความ
เมื่อวันอังคาร (8 ม.ค.) ตามเวลา
ท้องถิ่นว่า การหารือในจีนดำเนินไปอย่าง
ดีเยี่ยม

นายหลู่กั๋ง โฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศจีน แถลงยืนยันว่า การเจรจา
ในกรุงปักกิ่งได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ไม่ระบุถึง
ผลการประชุม กล่าวเพียงว่าจะเผยแพร่
ภายหลัง

“ถ้าได้ผลดีก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แค่
กับสหรัฐหรือจีน แต่ถือเป็นข่าวดีกับเศรษฐกิจ
โลกด้วย การที่ต้องขยายเวลาประชุมออกไป
เป็นวันที่ 3 ชั่วๆ ทั้ง 2 ฝ่ายเอาจริงกับเรื่องนี้”
โฆษกระบุ

ด้านธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) คาดการณ์
ปี 2562 เศรษฐกิจโลกขยายตัวลดลง
แค่ 2.9% เทียบกับปี 2561 ที่ขยายตัวใน
อัตรา 3% จากปัจจัยลบภาวะตั้งเครียด
ทางการค้าและปริมาณการค้าทั่วโลกที่
ปรับตัวลดลง

“ช่วงเริ่มต้นปี 2561 เศรษฐกิจโลก
ขยายตัวแข็งแกร่งแต่เริ่มอ่อนแรงลง
ระหว่างปีและในปีนี้อาจจะชะลอตัวลง”
คริสตินา ลีออร์จีวา ประธานคณะเจ้าหน้าที่

บริหาร (ซีอีโอ) ธนาคารโลก ระบุในรายงาน
รอบครึ่งปีว่าด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจโลก

รายงานของธนาคารโลก เผยแพร่
ในช่วงที่สหรัฐและจีนกำลังหารือเพื่อหา
ทางออกร่วมกันในกรณีพิพาททางการค้า
ซึ่งการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีนตลอดช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดเงินและตลาดหุ้นทั่วโลก

นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังระบุว่า
สงครามการค้าส่งผลกระทบต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจทั้งของสหรัฐและจีน โดย
เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มชะลอตัวลงเหลือ
2.5% ในปีนี้ จาก 2.9% ในปี 2561 ส่วน
เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะขยายตัวแค่ 6.2% ในปีนี้
เทียบกับที่เคยขยายตัว 6.5% ในปีที่แล้ว